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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ อ่านประกาศสภาองค์การ 
       บริหารส่วนต าบลประทัดบุ เรื่อง ก าหนดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน   
      ต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 อาศัยอ านาจตามความ 
     ในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
     พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที ่7) พ.ศ. ๒๕62 ตามความนัย หมวด ๒  
     ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  
     พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
     สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จึงประกาศก าหนดเรียกสมัยประชุมสภา 
     องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  
     ระหว่างวันที่  16 - 30 เมษายน ๒๕63 ทั้งน้ี ให้ด าเนินการตามระเบียบ 
     กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
     และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
     เพื่อให้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เป็นไปด้วยความ 
     เรียบร้อย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน ๒๕63  
     ลงช่ือ (นายทวีศักดิ์  สุระศร) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
      ขออนุญาตตรวจสอบองค์ประชุมคะ ปรากฏว่า มีท่านสมาชิกสภาองค์การบรหิาร 
     ส่วนต าบลประทัดบุ ขาด 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวรินดา แสวงสุข สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
     บัดน้ี องค์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครบองค์ประชุมแล้ว  
     ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ จุดเทียนธูป  
     บูชาพระรัตนตรยั เปิดประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลประทดับ ุสมัยสามญั  
     สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ขอเรียนเชิญคะ 

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
นายทวีศักดิ์  สุระศร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวเปิดประชุมและกล่าว 
     ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการเข้าเวรด่านจุดตรวจควบคุม 
     การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงวันที่ 1 - 15 เมษายน  
     2563 และขอความร่วมมือทุกท่านให้ช่วยกันแจ้งประชาชนทุกหมู่บ้านในการ  
     ติดต่อกับญาติพี่น้องที่อยู่ต่างพื้นที่ให้งดเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  
     เพื่อจ ากัดการเคล่ือนย้ายบุคคลอันจะเป็นการเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรค 
     ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019      

ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ  
  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่  26 กุมภาพันธ์  2563 
นายทวีศักดิ์  สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 

ในวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2563 
  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ครับ  
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นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  ส าหรับรายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563  
  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดท าและส่งให้ท่านสมาชิกสภา อบต. 
  และคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วน้ัน  
  ท่านสมาชิกสภาฯ มีข้อความใดที่ต้องการเพิ่มเติม ขอเรียนเชิญคะ 
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  

 มีสมาชิกฯ ท่านใดที่ต้องการเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติรับรอง 
  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ สมัยแรก 
  ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ครับ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ สมัยสามัญ  
  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันที่  26 กุมภาพันธ์  2563 
 ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง   
  ไม่รับรอง  –  เสียง   
  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  3.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

(ตุลาคม 2562 - เมษายน 2563)  
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 ในวาระน้ี รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 

ระหว่างตลุาคม 2562 - เมษายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้แจ้งระเบียบที่เก่ียวข้อง เชิญครับ  

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓ 
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อประชาชน
ในเรื่องการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงานในรอบปงีบประมาณ 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕54 มาตรา ๕๘/๕  
ได้ก าหนดใหน้ายกองค์การบริหารส่วนต าบล จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบตัิงาน
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี   
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี  
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  กล่าวว่า 
 เลขานุการได้ช้ีแจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว เรียนเชิญ 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ระหว่างตุลาคม 2562 - เมษายน 2563)  
  เชิญครับ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๓ และตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.  
๒๕54 มาตรา ๕๘/๕ ดิฉันจึงขอรายงานการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ
การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน 
(ระหว่างตุลาคม 2562 – เมษายน 2563) ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอันทรงเกียรติได้รับทราบและประกาศให้
ประชาชนทราบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    จากนโยบายที่มุ่งเน้นที่จะยกระดบัการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน 
   การค้า การลงทุน การพัฒนาด้านการเกษตร ให้เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน 
   ส่ิงสาธารณูปโภคและส่ิงสาธารณปูการ ก่อสร้าง/ปรับปรุงแหล่งเก็บน้ า ตอบสนอง 
   ต่อความต้องการของประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้ด าเนินการพัฒนาด้าน 
   โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออ านวยความสะดวก เพื่อการประกอบอาชีพ และเพื่อความ 
   ปลอดภัย และประโยชน์นานัปการ อันประกอบด้วย 

   (๑)  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   (2)  โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 
 (๓)  โครงการวางท่อระบายน้ า 
 (๔)  โครงการก่อสร้างถนนดิน 
 (๕)  โครงการติดตัง้/ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่างระบบไฟฟูาพลังงานแสงอาทติย์/ 

        ขยายเขตระบบไฟฟูา 
 (๖)  โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม 
 (๗)  โครงการก่อสร้างระบบประปา 
 (๘)  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปา 
 (๙)  โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 (๑๐) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา 
 (๑๑) โครงการขุดลอกและก่อสร้างฝายก้ันน้ า  
        เป็นต้น  

 
         /๒.  นโยบาย... 
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  ๒. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  นโยบายด้านการเศรษฐกิจได้มุ่งเน้นการพัฒนาและการส่งเสริมการประกอบ  

  อาชีพเสริม ส่งเสริมการฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ การด าเนินกิจกรรมตามหลัก 
  เศรษฐกิจพอเพียง และมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ 
  คนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อันประกอบด้วย 

 (๑)  โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๒)  โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 (๓)  การสนับสนุนการด าเนินการด้านเกษตรอินทรย์ี 
 (๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว 
 (๕)  โครงการต าบลต้นแบบดา้นการจัดการพลังงาน 
 (๖)  โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  
 (๗)  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชน 
 (๘)  โครงการส่งเสริมการจัดการศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 (๙)  โครงการจัดตั้งตลาดประชารัฐสร้างสุข เป็นต้น   

 ๓. นโยบายการพัฒนาด้านสังคม 
 การพัฒนาด้านสังคม ถือว่าเป็นนโยบายหน่ึงที่ส าคัญที่จะท าให้ชุมชนมีความ  
  เข้มแข็งมั่นคงและย่ังยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ได้ด าเนินการพัฒนาด้าน 
  สังคม แยกรายละเอียดแต่ละด้าน ดังน้ี 
 ๓.๑  ด้านสวัสดิการสังคม    

การสวัสดิการสังคมเพื่อการพัฒนาคม ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐเพื่อมอบ 
สวัสดิการให้กับผู้พิการ คนชราผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นการสงเคราะห์ราษฎรตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น 

 (๑) โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
 (๒) โครงการช่วยเหลือสงเคราะหเ์ด็กยากจนผู้ด้อยโอกาส 
 (๓) โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 
 (๔) โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายผู้สูงอายุ 
 (5) โครงการกิจกรรมวันเด็ก 
 (6) โครงการจัดตั้ง/ส่งเสริมอาชีพในชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี 
 (7) โครงการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กและเยาวชนในการปูองกันยาเสพติด 
 (8) โครงการแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เป็นต้น 

 ๓.๒  ด้านการสาธารณสุข 
 การสาธารณสุข ได้มุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  

  รวมทั้งสติปัญญา ในการสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้กับชุมชน โดยความ  
  ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล กองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  
  และเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ในการให้บริการตรวจสุขภาพ ให้ความรู้เรื่อง  
  สุขภาพให้กับประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้มีภาวะความเส่ียง สนับสนุนการด าเนินงาน 
  ของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อร่วมกันประสานงานกับองค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลในด้านการบริการสุขภาพแก่ประชาชน  

 /(1) โครงการ… 
 
 



-6- 
 
 (1) การด าเนินการปูองกันและควบคมุโรคเช่นการปูองกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 

 (2) กิจกรรมด้านสุขภาพเพื่อไปสู่ต าบลจัดการสุขภาพ 
 (3) โครงการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง 
    (4) โครงการดา้นสุขภาพและการสาธารณสุขจากกองทนุหลักประกันสุขภาพต าบล  

   ประทัดบ ุ
  (5) โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินต าบลประทัดบุ ได้จัดบริการ  

  รับส่งต่อผู้ปุวยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ช่ัวโมง    
 (6) ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และเจ็บปุวยหนักไม่สามารถไปพบแพทย์ได้ด้วย  

  ตนเอง ก็ได้ด าเนินการบรรเทาทุกข์พิจารณาจัดส่งผู้ปุวยตามกรณีที่จ าเป็นต่อไป 
 (๗) โครงการส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ประชาชน 
 (๘) โครงการส่งเสริมการจัดการขยะชุมชน Zevo Waste ขยะเหลือศูนย์ 

 ๓.๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 (๑) อบรมเพิ่มประสิทธิภาพและการด าเนินกิจกรรมด้านงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
 (๒) การให้ความช่วยเหลือขณะเกิดเหตุในเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และช่วยเหลือ 

  บรรเทาทุกข์  
  (๓) โครงการปูองกันการจมน้ า จัดตั้งทีม “ประทัดบุเรดดี้” เพื่อแก้ไขปัญหาให้ 

  จากต้นเหตุ   
   (๔) การด าเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยครอบคลุมทุกดา้น 

 ๓.๔  การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกฬีา 
 การพัฒนาด้านการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ การศึกษานอก  
  ระบบ การศึกษาตามอัธยาศยั การศึกษาทั้ง ๓ รูปแบบ มีความส าคัญไม่ย่ิงหย่อน 
  กว่ากัน โดยในการจัดการศึกษาในระบบได้ด าเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐาน 
  การศึกษา   

 (๑) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การสนับสนุนส่ือวัสดุ 
  การเรียน   

 (๒) โครงการอาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการอาหารกลางวัน  
  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอาหารกลางวันของ 
  โรงเรียนทั้ง ๒ โรง (โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา, โรงเรียนบ้านพนม)  

 (๓) ให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา แผนจัดการศึกษาสามปี  
  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนปฏิบัติการประจ าปี การให้ผู้ดูแลเด็กได้รับการ  
  ส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร  

 (๔) พัฒนาศูนย์ให้ได้มาตรฐานการศึกษา (ข้ันพื้นฐาน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 (๕) การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชน  
  และเยาวชนทั่วไป เด็กเล็กและผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมออกก าลังกายและเสริมสร้าง 
  สุขภาพ เช่น กิจกรรมกีฬาปฐมวัย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ แข่งขันกีฬาเยาวชน 
  และประชาชน “ประทัดบุคัพ” การแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน ๑๔ ปี การแข่งขัน 
  กีฬาฟุตซอล 
 

          /(6) การส่งเสริม... 
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 (๖) การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด าเนินการเพื่อให้เกิด  
  จิตส านึกรักษ์บ้านเกิด สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน การปฏิบัติธรรม การเข้าวัด 
  ฟังธรรมจรรโลงจิตใจ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้บุตรหลานได้มีโอกาส 
  แสดงความกตัญญูและแสดงมุทิตาจิต รดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุ ประสานความ  
  ร่วมมือในลักษณะ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน และการปกครองท้องที่ ปกครอง 
  ท้องถ่ินร่วมกันด าเนินการสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน 
 (๗) โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
 (๘) โครงการฝึกอบรมทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ า 
 (๙) โครงการวัดประชารฐั สร้างสุข กิจกรรม ๕ ส. 
 ๔.  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    การด าเนินโครงการตามแนวพระราชด าริ เพื่อการอนุรักษ์น้ า อนุรักษ์ปุา อนุรักษด์นิ  
   เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและหวงแหนปกปูองรักษา ดูแลสาธารณประโยชน์ 
   ของชุมชน การมีส่วนร่วมในการดูแลและรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
   เช่น การจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้, ปลูกต้นไม้ในโอกาสต่างๆ, กิจกรรมปลูก 
   หญ้าแฝก เป็นต้น ดังรายละเอียดแนบท้ายผนวก 
 ๕.  ด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง 
 จากแนวนโยบายด้านการเมือง การบริหารและการปกครอง ได้จัดให้มกีารบริหาร  
  จัดการองค์กร เน้นการให้บริการแก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ประทัดบุ ได้ใหค้วามส าคัญเน้นย้ าโดยเฉพาะพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
  ทุกคน ให้บริการกับพี่น้องประชานทั้งในที่ตั้งส านักงาน อบต. และบริการนอก 
  ส านักงาน อบต. ได้แก่ งานบริการจัดเก็บภาษีเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ  
  ประชาชน โครงการ อบต. พบประชาชน เน้นการให้ความรู้และการบริการเชิงรุก 
  ด้านการบริการข้อมูลข่าวสาร ได้มีการเช่าพื้นที่จดัเก็บและดแูลเว็บไซด์ของ อบต.  
  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และการปิดประกาศ  
  ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ถึงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน  
  ต าบล นอกจากน้ียังจัดให้มีแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวก 
  ในการขอรับบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มย่ืนค าร้องขอรับบริการข้อมูล  
  ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ แสดงให้เห็น 
  ว่าการด าเนินงาน บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุเป็นไปด้วย 
  ความโปร่งใส ชัดเจน ตรวจสอบได้ 
 ความพร้อมในด้านบุคลากร ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
  ประทัดบุ ผู้ให้บริการมคีวามรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มุ่งต่อการบริการ  
  และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม  
  ตามหลักกฎหมาย ข้อระเบียบ และหนังสือส่ังการที่เ ก่ียวข้อง ตลอดจน 
  ได้ด าเนินการประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ ตามพระราช- 
  กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพัฒนาคุณภาพ 
  วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น พร้อมกับพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนต าบลและ  
  พนักงานจ้าง โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม, จัดให้มีการประชุมพนักงานทุกเดือน  
  และการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 /นายทวีศักดิ์... 
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  นอกจากน้ีได้จัดท าโครงการเพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ  
  แสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การจัดเวทีประชาคม จัดช่องทาง 
  แสดงความคิดเห็น จัดให้มแีบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการ และการ  
  บริการประชาชนในการรอ้งทุกข์/ร้องเรียน เจรจาไกล่เกล่ียข้อพิพาทโดยประสาน  
  ความร่วมมือกับยุติธรรมจังหวัด เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ให้กับ  
  ประชาชนต่อไป 
 ตามที่สถาบันพระปกเกล้า จัดให้มีโครงการมอบรางวัลพระปกเกล้าแก่องค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถ่ินดีเด่น ด้านความโปร่ งใสและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
  ของประชาชน ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้านการ  
  เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อการพัฒนาการปกครอง  
  ท้องถ่ินให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย องค์การ  
  บริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้รับรางวัลพระปกเกล้า ประจ าปี ๒๕๖๒ ด้านการ 
  เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์  

 ๖.  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์และการท่องเที่ยว 
 จัดให้มีการให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่วนอุทยาน  
  เขาสวาย เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีข้ึนเขาสวายเป็นประจ าทุกปี แต่เน่ืองจาก 
  สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าใหต้้องงดการจัด 
  กิจกรรมประเพณีดังกล่าวเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและปูองกัน 
  การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวของรัฐบาล 
 ส าหรับรายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้  
  ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว และที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 –  
  31 มีนาคม 2563 มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้ช้ีแจง ในส่วนของ 
  ผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ประทัดบุ มอบหมายให้นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช้ีแจง  
นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ต าแหน่งผู้อ านวยกองคลัง องค์การบริหารส่วน

ต าบลประทดับ ุขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ดังน้ีคะ 

  เก่ียวกับโครงการหมวดที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงมีทั้งโครงการที่อนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม เงินทุนส ารองเงินสะสม และการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงโครงการที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 
 
 

 

/รายงาน... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 ทุกท่าน ได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัตงิาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ท่านใดมีข้อซักถามหรือ
ต้องการแสดงความคิดเห็น เชิญครับ 

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ กล่าวว่า  

 ขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติม เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามร่าง
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 และปฏิทินการโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินแจ้งว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยมีรายการ  
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบลงทุน (กรม) ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และแผนงานพื้นฐานด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ยังไม่ประกาศ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างภายในวันที่ 7 เมษายน 2563 และ/หรือไม่สามารถ  
ลงนามจัดซ้ือจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ส านักงบประมาณ  
จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อน างบประมาณรายการที่ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพัน
ดังกล่าว ไปใช้จ่ายในการด าเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัญหาภัยแล้ง 
และปัญหาภัยพิบัติอ่ืนๆ ซ่ึงจะโอนงบประมาณดังกล่าวกลับมาตั้งจ่าย ณ ส่วนกลาง 
จึงแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอบคุณคะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 ขอให้ผู้อ านวยการกองคลังเร่งด าเนินการ เพื่อให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดด้วย

ครับ เพราะหากด าเนินการไม่ทันตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนดแล้วอาจจะส่งผล
กระทบในปีถัดไป ท าใหเ้สียภาพลักษณ์ขององค์กรว่าด าเนินการล่าช้า และขอแจ้ง
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านว่า หากมีโครงการใดที่มีปัญหา
ติดขัดอย่างไรขอให้รีบด าเนินการแก้ไข เพื่อให้การด าเนินการส าเร็จลุล่วงเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ 

นางเยียด  ศุภผล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 1 กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางเยียด  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 1 

ขอเรียนถามความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต        
(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านพนม - บ้านประทัดบุ 

  ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เน่ืองจากได้รับจัดสรร
งบประมาณมาแล้วแต่ยังไม่ไดด้ าเนินการ ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตใุด ขอบคุณคะ  

 
 

/นางสาว... 
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นางสาวภูรีรัตน์  สดมสุข ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ส าหรับความคืบหน้าโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี 

Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านพนม - บ้านประทัดบุ ซ่ึงได้รับ
จัดสรรงบประมาณมาแล้วน้ัน ขณะน้ีอยู่ระหว่างข้ันตอนการประกาศจดัซ้ือจัดจา้ง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการน้ีมีวงเงิน 5,400,000 
บาท ซ่ึงระเบียบฯ ก าหนดไว้ว่า โครงการงานก่อสร้างที่มีวงเงินเกิน 2,000,000 
บาท ต้องบันทึกข้อมูลราคากลางผ่านระบบ e-GP เน่ืองจากเป็นโครงการแรก 
ที่ค านวณราคากลางในระบบ e-GP จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาข้ันตอนในการ
ด าเนินการ ท าให้การประกาศจัดซ้ือจัดจ้างมีความล่าช้า แต่ทั้งน้ีได้ด าเนินการ
บันทึกข้อมูลราคากลางในระบบดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา  
และจะประกาศจัดซ้ือจัดจ้างภายในวันน้ีคะ ขอบคุณคะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  มีท่านใดต้องการสอบถามหรอืแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ในส่วนของ

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องช้ีแจง 
เชิญครับ 

นางสาวพรรณวรัท  ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ดิฉัน นางสาวพรรณวรัท  ชาญเจริญ ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล องค์การบรหิาร

ส่วนต าบลประทัดบุ ขอรายงานแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ ตามรายละเอียด ดังน้ี 
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ตารางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

อบต. ประทัดบุ  อ าเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์ 
........................................... 

 

ประมาณการรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยอดรวม ๒๐,000,000 บาท (รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 8,000,000 บาท) รายละเอียด ดังนี้ 

  ท่ี รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
 1 
 

เงินเดือน  
เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  

 
6,188,700 บาท 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  
ได้รับอนุมัติจากนายอ าเภอแล้ว 
เม่ือวันที่ 30 ก.ย. 62 

 2 
 
 

ค่าจ้าง 
- เงินค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน ที่ลูกจ้างหรือพนักงาน
จ้าง 
ได้รับจาก อบต. (ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว/ 
พนักงานงานจ้าง/(ตามภารกิจ/ทั่วไป)) 

1,740,240 บาท 
 

 3 ประโยชน์ตอบแทนอื่น  1,064,564 บาท 
รวมทั้งหมด  ข้อ 1 + 2 + 3  =  8,993,504 บาท  คิดเป็นร้อยละ 28.37 

 
 
 

(ลงช่ือ)     ผู้ตรวจสอบ 
         (นางสาวภูรีรัตน์   สดมสุข) 
            ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
 
 

(ลงช่ือ) เขมานันท์   ขบวนฉลาด  ผู้รับรองความถูกต้อง 
       (นางเขมานันท์   ขบวนฉลาด) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

 
 

การค านวณภาระค่าใช้จ่ายในช่องเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ให้ค านวณตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปีที่ได้ประมาณการไว้ในปี 2563 เทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 โดยถือปฏิบัติ
ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 23 ลว 3 มี.ค. 2559 
 
  ส าหรับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ฉบับน้ีก าลังจะส้ินสุดในเดือนกันยายน 2563 

และจะมีการจัดท าร่างแผนอัตราก าลัง 3 ปี ฉบับใหม่ข้ึนเป็นแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
(พ.ศ.2563 – 2565) ขอบคุณคะ 

 
 

/นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  มที่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เชิญครับ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

ประทัดบุ กล่าวว่า  
 เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
  เป็นการแจ้งรายละเอียดโครงสร้างส่วนราชการและข้อมูลบุคลากรขององค์การ

บริหารส่วนต าบลประทัดบุในปัจจุบัน ซ่ึงในอนาคตจะมีการปรับโครงสร้างใหม่ 
ในส่วนของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์กา รบริหาร
ส่วนต าบล น้ัน กรณีที่มีการรับโอนย้ายพนักงานส่วนต าบล จะต้องด าเนินการ 
ขออนุมัติอ านาจ ก. อบต.จังหวัดสุรินทร์ ในการด าเนินการซ่ึงจะใช้ระยะเวลานาน 
ในการปรับโครงสร้างน้ัน ปัจจุบันดิฉันด ารงต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล ซ่ึงเป็นนักบริหารท้องถ่ินระดับต้น และที่ทราบกันแล้วว่าดิฉันจะย้ายไป
ด ารงต าแหน่งปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร 
ซ่ึงจะเป็นต าแหน่งนักบริหารท้องถ่ินระดับกลาง ซ่ึงเป็นระดับที่สูงข้ึน ท าให้
ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ว่า งลง และถ้า จังหวัด 
มกีระบวนการปรับโครงสร้างในอนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ก็จะ
มีการปรับต าแหน่งนักบริหารท้องถ่ินระดับต้นเป็นระดับกลาง ซ่ึงสามารถ
ด าเนินการได้ 2 อย่าง คือ 1. รับโอนย้ายภายใน 60 วัน ถ้ากรมฯ ปลดล็อค  
2. รอการสอบข้ึนบัญชีจากกรมฯ ในส่วนของโครงสร้างส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลประทดับุน้ัน มีเพียงพอส าหรับการบรหิารราชการ ส่วนต าแหน่ง
ที่ยังขาดมานานก็คือ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ แต่ก็ยังมีต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีช านาญงานช่วยรับผิดชอบหน้าทีง่านพัสด ุซ่ึงสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ
งานพัสดุได้ค่อนข้างมาก ขอบคุณคะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  ทุกท่านได้รับทราบผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ

เรียบร้อยแล้ว มีท่านใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคดิเหน็เพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มีก็เป็นอันรับทราบ รายงานผลการปฏิบัตงิานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม 
2563) ครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม - มีนาคม 2563) 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่องอื่น ๆ   
นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  ในวาระอ่ืนๆ น้ีมีท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอเชิญครับ 
 
 
 

/นายจงคิด... 
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นายจงคิด  เชนุยาว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 9 กล่าวว่า  
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
  กระผม นายจงคดิ  เชนุยาว สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลประทดับุ หมู่ที ่9 

ตามที่กระผมได้เคยเสนอเรื่องการจัดท าฝายก้ันน้ าคลองบ้านไพล ขณะน้ีถึงฤดู
ของการท านาแล้ว กระผมคิดอยู่เสมอว่าจะท ายังไงใหม้พีี่น้องประชาชนในต าบลมี
น้ าใช้ในการท านาอย่างเพียงพอ และอยากจะขอให้สภาองค์การบรหิารส่วนต าบล
ประทัดบุ โปรดพิจารณาหาแนวทางในการด าเนินการเรื่องน้ีด้วย ขอบคุณครับ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 เน่ืองจากพื้นที่บริเวณน้ันเป็นเขตพื้นที่ของต าบลไพล ซ่ึงในการด าเนินกิจการ  
  นอกเขตน้ัน ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ได้ช้ีแจง  
  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า  
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทดับุ ท่านสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
 ในการด าเนินกิจการนอกเขตพื้นที่ น้ัน จะต้องท าหนังสือขออนุมัติอย่างเป็น

ทางการต่อหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะต้องได้รับหนังสือ
แจ้งอนุมัติให้ด าเนินการจากของพื้นที่ก่อนจึงจะสามารถด าเนินกิจการในเขตพื้นที่
น้ันได้ ในกรณีที่เป็นการด าเนินการเก่ียวกับล ารางน้ า ขุดลอกสระน้ า/ล าห้วย ที่
เป็นโครงการก่อสร้างจะต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงจะมี ข้ันตอน 
ในการจัดท าเอกสารหลายข้ันตอนและใช้เวลาในการด าเนินการค่อนข้างนาน 
ในเรื่องของการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ขอแนะน าให้ท าเป็น
โครงการฝายก้ันน้ าจิตอาสาเหมือนครั้งที่แล้ว ซ่ึงมีข้ันตอนไม่ยุ่งยากสามารถ
ด าเนินการได้ง่ายและรวดเร็ว ขอบคุณคะ 

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  ที่ผมคิดไว้ก็คือการด าเนินโครงการฝายก้ันน้ าจิตอาสา ซ่ึงเราสามารถด าเนินการได้  
  ก็จะต้องมาหารือกันต่อไปและต้องประสานไปทาง อบต.ไพลด้วย มีท่านใดต้องการ 
  สอบถามหรือน าเสนอเรื่องอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
นายลอยทอง  ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 4 กล่าวว่า  
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  กระผม นายลอยทอง ศุภผล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  หมู่ที่ 4 
   ขอรายงานผลการขุดเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ 4 ซ่ึงตอนน้ีได้ด าเนินการเสร็จ 
  เรียบร้อยแล้ว บ่อมีความลึก 71 เมตร การทดสอบสภาพน้ าไม่มีความเค็ม 
  การไหลของน้ าค่อนข้างดีครับ กระผมในนามตัวแทนของประชาชนหมู่ที่ 4  
  ขอขอบคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ท่านนายก  
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ประทัดบุทุกท่าน ที่พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการโครงการน้ี ซ่ึงสามารถบรรเทา 
  ความเดือดร้อนให้กับประชาชน หมู่ที่ 4 ได้พอสมควร ขอบคุณครับ 

 /นายทวีศักดิ์... 
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นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  เมื่อผลการทดสอบคุณภาพน้ ามีสภาพดีและปริมาณน้ ามีเพียงพอ ขอให้แจ้ง 
  ผู้ประกอบการใหเ้ร่งด าเนินการเต็มรูปแบบและส่งมอบงานโดยเร็ว เพื่อประชาชน 
  จะได้ใช้ประโยชน์ไดอ้ย่างเตม็ประสิทธิภาพ มีท่านใดตอ้งการสอบถามหรือน าเสนอ 
  เรื่องอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 

นายสมศักดิ์  เสือมาก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ หมู่ที่ 7 กล่าวว่า  
  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ท่านสมาชิกสภา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุและผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  

  กระผม นายสมศักดิ์  เสือมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
  หมู่ที่ 7 ขอสอบถามเก่ียวกับการสนับสนุนงบประมาณในการเปุาล้างบ่อประปา  
  ไม่ทราบว่าสามารถขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบล  
  ประทัดบุได้หรือไม่ครับ  

นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
 ขออนุญาตท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ใน การ 
  ของบประมาณในการเปุาล้างบ่อประปาน้ัน ไม่ว่าบ่อประปาน้ันจะเป็นของ  
  หน่วยงานใดก็ตาม จะต้องมีการส่งมอบให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร  
  ส่วนต าบลโดยผ่านประชาคมหมู่บ้านก่อน องค์การบริหารส่วนต าบลจึงจะ 
  สามารถก าหนด TOR ด าเนินการเก่ียวกับการสนับสนุนงบประมาณในการ 
  เปุาล้างบ่อประปาเพื่อใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ แต่ถ้าไม่มีการส่งมอบให้อยู่ 
  ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบล ก็ไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้  
  เช่นกัน และในกรณีที่การบริหารกิจการประปาเกินศักยภาพของหมู่บ้าน  
  จนไม่สามารถบรหิารกิจการต่อไปได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นประปาที่องคก์ารบริหารส่วน 
  ต าบล ได้โอนกิจการให้หมู่บ้านบริหารแล้วก็ตาม หมู่บ้านจะต้องรายงานผล 
  การด าเนินการ รายรับ-รายจ่าย ในแต่ละไตรมาสหรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  ให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลรับทราบ เพื่อที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะได้ 
  ด าเนินการช่วยเหลือดูแลต่อไป ขอบคุณคะ   

นายทวีศักดิ์ สุระศร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ กล่าวว่า 
  ตามที่ท่านเลขานุการได้แจ้งไปแล้วน้ัน ถ้าในกรณีที่มีการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว  
  ขอให้ท่ านท าห นัง สือขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโดยผ่าน 
  ประชาคมหมู่บ้านมาได้เลยครับ เพื่อองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้ด าเนินการ  
  ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปครับ มีท่านใดต้องการสอบถามหรือน าเสนอเรื่องอ่ืน 
  เพิ่มเติมอีกหรือไม่ ในวันน้ีเรา ได้ประชุมเพื่อพิจารณามาจนครบทุกวาระแล้ว  
  ขอบคุณท่านสมาชิกฯ ที่ได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ขอบคุณหัวหน้าส่วน 
  ทุกส่วน ที่ได้ร่วมประชุมช้ีแจงตอบข้อซักถามต่างๆ และคณะผู้บริหารที่ได้ร่วม 
  ประชุมในครั้งน้ี ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครับ 
 
ปิดประชุม  เวลา 12.00 น. 
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    ลงช่ือ         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
    (นางเขมานันท์  ขบวนฉลาด) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 

 
 
  (นายลอยทอง  ศุภผล)           (นายมุยหลี  มานุมูลัด)           (นางบุปผา ภาสดา)   
คณะกรรมการตรวจบันทึก     คณะกรรมการตรวจบันทึก      คณะกรรมการตรวจบันทึก 
 
 
 

ลงช่ือ       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นายทวีศักดิ์  สุระศร) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 
 

  


